



ที่ อว ๐๒๒๖.๕/ว ๒๕๖๘

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวปฏิบัติการให้ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดำเนินการสื่อสารไปยังอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเพื่อให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เปิดพื้นที่หรือช่องทางสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรมชุมนุมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ หรือกิจกรรมรูปแบบอื่น เช่น การจัดอภิปราย การระดมสมอง ฯลฯ ภายในสถาบันได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์ และเหมาะสม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอไปยังรัฐบาลได้

๒. ให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิและหน้าที่พลเมือง รวมทั้งศีลธรรมจรรยาอันดีงาม แก่นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาอย่างถูกต้องและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกรูปแบบ

๓. ให้คำแนะนำแก่นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม อภิปราย ระดมสมอง ฯลฯ ซึ่งเป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก ให้ระมัดระวังดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เช่น สวมหน้ากากอนามัย กินอาหารที่ปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง และล้างมือบ่อย ๆ เป็นต้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีในสังคมภายใต้กรอบของกฎหมาย และเป็นการให้ความรู้ในด้านต่างๆ รวมถึงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงใคร่ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

กลุ่มกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๖๙

โทรสาร ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๕๒-๕๓